

## สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓

### ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ภาพข่าว... ๑๒๔ ปี วันสถาปนาป่าไม้ (ไทยรัฐ ๒๖ ก.ย. ๖๓ หน้า ๑๐)
- ดีเอสไอเดินหน้าตรวจโฉนด 'ศรีพันวา' (เดลินิวส์ ๒๖ ก.ย. ๖๓ หน้า ๑,๒)
- เจ้าของรีสอร์ทตั้งจี้ถามกลางวงประชุม (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐° ๒๘ ก.ย. ๖๓ หน้า ๑๑)
- ภาพข่าว...ล่ามอดไม้ (ไทยรัฐ ๒๘ ก.ย. ๖๓ หน้า ๑)
- ห้องรองทุกซ์...เอาจริงชาวเกาะมัดหลัง เกาะนาเทียน (ไทยรัฐ ๒๘ ก.ย. ๖๓ หน้า ๒๑)
- ทส.ย้าย ขรก. ระดับ ผอ.สำนัก (ไทยรัฐ ๒๗ ก.ย. ๖๓ หน้า ๑๕)



## 124 ปี

วราวุธ ศิลปอาชา  
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธี  
ถวายเครื่องสักการะพระ-  
บรมราชานุสาวรีย์ พระบาท  
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า  
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
เนื่องในโอกาสครบรอบ  
124 ปี วันสถาปนากรม  
ป่าไม้ เมื่อวันก่อน.

# ดีเอสไอเดินหน้า ตรวจสอบ 'ศรีพันวา'

## 'วีระ'จับอื้อพินคดี ออกเอกสารสิทธิเท็จ

อธิบดีดีเอสไอรับลูกจ่อตั้งคณะทำงานฯ-ประสาน กรมที่ดินฯ ตรวจสอบ "โรงแรมศรีพันวา" ภูเก็ต หลัง "วีระ สมความคิด" หอบ **◆ อ่านต่อหน้า 2**

### 'ศรีพันวา' □ ต่อจากหน้า 1

เอกสารหลักฐาน 167 หน้า ร้องสอบ พร้อมขอ พินคดี "วิชชัช อนุกุล" อดีตเจ้าพนักงานที่ดิน 7 ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินภูเก็ต ออกเอกสารสิทธิเท็จ ที่ดินภูเก็ต ปี 2541-2544 ซึ่งคดีซับซ้อน-มีวางแผนเป็นระบบ แกรมมีผู้มีอิทธิพลเข้าเกี่ยวข้อง ด้าน รมว.ยธ. อ้าง คดี "โรงแรมศรีพันวา" ไม่ใช่เรื่องคอกขาดขาดขาย ขอให้ไปไปตามเนื้อผ้า ผัง "จิรายุ" ย้ำ ฝ่ายค้าน ตามขูดรากถอนโคน ปม สปส. ลงทุน "ศรีพันวา"

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานกรรมาธิการ กิจการศาล องค์การอิสระฯ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน กล่าวถึง กรณี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน ออกมาตอบได้ ประเด็นใช้เงินของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ไปลงทุนในศรีพันวา จ.ภูเก็ต โดยระบุว่า นายจิรายุ ไม่รู้ข้อมูลการลงทุน มีความรู้เท่าทางอ้อมว่า คนไม่ถือ เพราะคนเป็นถึงเสนาบดีมักมีความสุภาพ ใช้สติปัญญา ตอบคำถามให้มีสาระ ตนมีความรู้ไม่มากแต่ตั้งใจติดตามตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน โดยอาศัยการเรียนรู้ตอนเป็นผู้สื่อข่าว วันนี้มาเป็นผู้แทนก็ทำหน้าที่สอบถามรัฐมนตรีไปตามหน้าที่ด้วยถ้อยคำสุภาพ ขอเรียกร้องให้รัฐในวงการลงทุน ช่วยกันตอบประเด็นที่ท่านเสนาบดีตอบได้มาว่าอัน

ไหนคือความจริงกันแน่

นายจิรายุ กล่าวต่อว่า การที่รัฐมนตรีบอกว่า จากการลงทุนได้กำไร มาตั้ง 200 ล้านบาท ก็ให้ไปดูข้อมูลการจ่ายปันผลที่ ก.ล.ด. แจ้งไว้ ว่ากองทุน สปส. มี 63 ล้านหุ้น ที่ราคาต้นทุน 10.80 บาท ราคาล่าสุดตกลงมาที่ 7.90 บาท ก็เหลือมูลค่าหุ้น 497 ล้านบาท ก็เท่ากับขาดทุนทางบัญชีอยู่ 182 ล้านบาท หรือราว ๆ 30% ประเด็นนี้ฝ่ายค้านยิ่งต้องสาวลึกลงไปว่า การที่ปล่อยให้ประกันสังคมและกองทุนฯ แอบไปซื้อหุ้น ลงทุนในทรัพย์สินมาตั้งแต่ปี 2556 นั้นได้ลงไปเท่าไร? ได้ผลตอบแทนที่คุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่ เนื่องจากเป็นกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ที่สาธารณชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้เอาประกันตนที่เป็นคนจ่ายสมทบกองทุนฯ ยากจะเข้าถึงข้อมูล สุดท้ายใครจะความรู้แค่ทางอ้อม ใครจะกินปลาเนื้ออ่อน ประชาชนผู้ถูกหักเงินเข้าประกันสังคมจะเป็นผู้ตอบ

อีกด้าน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน นำสำเนาภาพถ่ายอาคารที่พักของโครงการศรีพันวารีสอร์ท และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา กับ นายวิชชัช อนุกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน 7 ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต รวม 167 แผ่น มาขึ้นต่อ พ.ต.ท.ทวีร์ ปานประภากร อธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอให้รับเป็นคดีพิเศษและดำเนินคดีจนถึง

ที่สุด กับผู้ที่ออกเอกสารสิทธิโดยผิดกฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และตามกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

นายวีระ กล่าวว่า ต้องการให้ดีเอสไอ ตรวจสอบการได้มาของเอกสารสิทธิที่ดินโครงการศรีพันวา รีสอร์ท ตั้งแต่ก่อนจะมีการออก น.ส. 3 ก และนำมาขายให้กับโครงการศรีพันวาว่า ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่า "ป่าแก่" เป็นพื้นที่ ภบท. 5 ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยคิด 40 ปีที่แล้ว เคยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว 10 ครอบครัว และได้ไปยื่นเรื่องขอออกเอกสารสิทธิที่ดิน แต่ไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ และส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือ กั้นไว้เพื่อใช้ประโยชน์ จึงอยากให้ดีเอสไอ เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก หรือโฉนดที่ดินของโครงการศรีพันวา

นายวีระ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากญาติของนายวิชชัชชัย เจ้าหน้าที่ที่ดินที่เสียชีวิตอยู่ที่ดีเอสไอขณะถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 30 ส.ค.59 โดยนายวิชชัชชัยถูกตรวจสอบในมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และถูกดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารสิทธิที่ดิน ในจ.ภูเก็ต ช่วงที่ยังรับราชการในปี 2541-2544 โดยเฉพาะที่ ต.รัชฎา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งพบว่า มีสภาพภูมิประเทศเหมือนที่ตั้งโครงการศรีพันวาฯ คือ มีออกโฉนดบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีความลาดชันเกิน 35 องศา ประเด็นนี้ก็ต้องการให้ดีเอสไอ ช่วยตรวจสอบว่าชาวบ้านคนแรก ที่ไปขอออกเอกสารสิทธิออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ออก น.ส. 3 ก หรือโฉนดที่ดิน มีชื่อของนายวิชชัช อนุกุล หรือไม่

"คดีนี้มีความสลับซับซ้อน และมีวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นคดีที่มีผู้มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้อง คนได้นาฬิกาข้อมือของบุคคลสำคัญซึ่งถ่ายภาพคู่กับนักธุรกิจเนบสงให้ดีเอสไอด้วย นักธุรกิจจะชอบถ่ายภาพกับบุคคลที่มีอำนาจแล้วนำไปเผยแพร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ



▲ **รับเรื่อง...** นายวีระ สมความคิด เลขาธิการประชาชนต้านคอร์รัปชัน ยื่นหนังสือต่อ พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร อธิบดีดีเอสไอ ให้ตรวจสอบการได้มาของเอกสารสิทธิโครงการศรีพินนา รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

เกิดความเกรงใจว่า เป็นคนไม่ธรรมดา รู้จักผู้หลัก ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ที่ผ่านมาโครงการศรีพินนา รีสอร์ท เคยถูกตรวจสอบหลายครั้ง แต่มันไปไม่ถึง เดินต่อไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่รัฐเกรงใจ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาได้” เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน กล่าว

ขณะที่ พ.ต.ท.กรวัชร กล่าวว่า เบื้องต้นดีเอสไอจะรับเรื่องไว้สอบสวนและจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่จากการพูดคุยรายละเอียดกับนายวีระเบื้องต้น ทราบเอกสารที่นำมาขึ้นให้ดีเอสไอมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะที่ดินที่อยู่บนเชิงเขา ซึ่งดีเอสไอจะรีบดำเนินการตรวจสอบให้ตามคำขอ อย่างไรก็ตาม คดีที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดิน จ.ภูเก็ต ตนเคยลงพื้นที่กับ พ.ต.ท.ประจักษ์ วงศ์ลีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ สมัยอยู่ ก.ป. ด้วยกันจนย้ายมาอยู่ดีเอสไอ ก็ตรวจสอบอีกหลายคดีในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ จากการสอบถามไปยังกองคดี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบคดีสิ่งแวดล้อมทราบว่า ยังไม่เคยมีใครยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิโรงแรมศรีพินนา

ส่วนโครงการนี้เมื่อออกเอกสารสิทธิไม่ชอบหรือไม่ พ.ต.ท.กรวัชร กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ ต้องรอเอกสารจากกรมที่ดินทั้งหมด และนำมาตรวจสอบว่ามีกรออกเอกสารสิทธิในลักษณะใด ที่ผ่านมากการออกเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณนี้มีทั้งการใช้ สค.1 และการเดินสำรวจ แต่ตนยังไม่ทราบว่าจะเอกสารสิทธิของโรงแรมศรีพินนาเป็นการออกโฉนดลักษณะไหน ต้องรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้แม้เอกสารบางส่วนอาจจะขาดหายไปแต่ยืนยันจะพยายามทำให้ดีที่สุด เมื่อถามว่า โครงการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมนำเงินไปลงทุนในโครงการดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคต่อขั้นตอนการตรวจสอบหรือไม่ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ต้องดูว่าข้อเท็จจริงปรากฏอย่างไร ซึ่งการลงทุนจะทำให้หรือไม่ได้ยังไม่ทราบ ดังนั้นการจะตอบเร็ว ๆ ยังไม่ได้

ต้องรอดูข้อเท็จจริงก่อน

ที่โรงแรมริราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กล่าวถึงกรณีนี้ นายวีระ เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ยื่นหนังสือที่ดีเอสไอ ให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิสถานที่ตั้งของโรงแรมศรีพินนาใน จ.ภูเก็ต ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย และไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรที่ต้องไปรีบตรวจสอบ มันมีระยะเวลาจะตรวจสอบดูว่าอะไรเป็นอะไร อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้เกิดความรุนแรง หรือทำให้ประชาชนสับสนหรือตื่นตกใจ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เมื่อถามว่า ดีเอสไอมีอำนาจหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ ถ้าตอบไปหรือพูดไปจะทำให้ผู้คนเกิดความสับสน ต้องรอให้ดีเอสไอรายงาน รอให้เรื่องถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนดีกว่า ก็ค่อยว่ากันไปตามเนื้อผ้า.

# เจ้าของรีสอร์ทตั้งจี้ถามกลางวงประชุม จว.อุ้มโรงแรมรุกป่าเขาค้อนับพันแห่งหรือไม่



เพชรบูรณ์ - เวทีประชุม คปท.เพชรบูรณ์ ป่วน.. เจ้าของรีสอร์ทตั้งจี้ถามกลางวงจังหวัดฯปิดเบือนคำสั่ง คสช.6/62 อุ้มรีสอร์ทเขาคว้อรุกป่า 4 ตำบลนับพันแห่งหรือไม่ ผู้ว่าฯ สืบศักดิ์แจงหากคิดว่าผิดให้ดำเนินการตามกฎหมาย

ในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปท.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายประสม ประคุณสุขใจ เจ้าของรีสอร์ทตั้งบนเขาคว้อ ในฐานะที่ปรึกษา คปท.เพชรบูรณ์ ได้สอบถามถึงการดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 6/62

ทั้งนี้ ได้ระบุว่าจังหวัดได้ปิดเบือนว่าคำสั่ง คสช.ที่ 6/62 ที่ให้ผ่อนปรนกับโรงแรมที่มีเอกสารสิทธิที่ทำผิด 3 พ.ร.บ. ได้แก่ พ.ร.บ.โรงแรม, พ.ร.บ.ผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารเท่านั้น แต่กลับคุ้มครองโรงแรมรีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่ป่า 4 ตำบลของเขาค้อ ไปจนเดือนสิงหาคม ปี 2564

พร้อมพาดพิงถึงการวิจัยแก้ปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรมสถานที่พักเขาคว้อ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าเป็นการทำวิจัยที่ไม่ถูกตามหลักวิชาการและไม่น่าเชื่อถือ อยากให้นำไปถกกันเพื่อให้รู้ว่ามีผลการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ทำขึ้นมาเพื่อสนองเจตนาชุดที่ป่าทั้ง 4 ตำบลหรือไม่

ด้านนายสืบศักดิ์กล่าวว่า ทุกอย่างที่ทำก็พยายามตีความกฎหมายไม่ใช่ดูลยพินิจและทำไปตามคำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ดูผู้ว่าฯ จะนึกเอง หากคิดว่าตรงไหนผิดถูกอย่างไรก็ให้ดำเนินการไปได้เลย เพราะทำตามขั้นตอนเมื่อให้เสนอปัญหา ผู้ว่าฯ ก็หาทางแก้โรงแรมเดิม หากจะแก้โดยการทำโรงแรมจะอย่างไร แต่เนื่องจากสร้างไปแล้วขออนุญาตไม่ได้

จากนั้น นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าฯ, นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองฯ นายไสว เจริญศรี จ่าจังหวัดฯ และนายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอเขาค้อ ได้ชี้แจงการดำเนินการตามขั้นตอนของคำสั่ง คสช.ที่ 6/62

แต่นายประสมโต้แย้งว่าคำตอบจะไม่เคลียร์ เพียงแค่ต้องการคำตอบว่าคำสั่งนี้คุ้มครองโรงแรมรีสอร์ทกว่า 1,000 แห่งที่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่เท่านั้น โดยอัยการจังหวัดฯ รับปากหากต้องการความชัดเจนจะทำเรื่องหรือไปยังอัยการสูงสุดต่อไป .



**ล่ามอดไม้** เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.2 (วัดโบสถ์) ตรวจยึดไม้สักและไม้ชิงชันรวม 8 ท่อน ปริมาตร 0.48 ลบ.ม. ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามวางกองอยู่ในป่าดงดิบตะวันตกบ้านแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย ก่อนแจ้งตำรวจสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดีฐานลักลอบแปรรูปไม้หวงห้าม.

**ห้องร้องทุกข์** 

โทร. 0-2127-1000 กด 2  
แฟกซ์ 0-2272-1333  
จันทร์-เสาร์ 09.00-17.00น. เว้นวันอาทิตย์

● เอาจริง ชาวเกาะมัดหลัง เกาะนาเทียน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ช่วงกลางคืนจะมี คนมาลักลอบตัด ต้นเทียนทะเล เพื่อนำไปทำบอนไซออกขาย ต่างประเทศ โดยทำเป็นขบวนการ มีกลุ่ม นายทุนหนุนหลัง ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรมป่าไม้ ถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้...

● ขอไฟแดง บริเวณ สี่แยกตลาดบ่อทอง ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นถนนสี่เลน ช่วงเช้าและเย็นคนสัญจรเยอะ รถทางตรงมักจะวิ่งเร็วมากเกิดอุบัติเหตุบ่อย มีทั้งคนเจ็บและเสียชีวิต ชาวบ้านขอให้แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จะช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่าให้เกิดการสูญเสียอีกเลย...

● เข้ายกกฎหมาย ใน ซอย 30 ถนนยา ซอย 2 ถนน 30 ถนนยา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา ชาวบ้านต้องทนนอนฟังเสียงดัง

จากร้านเหล้าแห่งหนึ่ง เล่นดนตรีเปิดเพลงเสียงดัง ที่สำคัญเปิดถึงตี 2 เกือบทุกวัน ทั้งๆที่ร้านใกล้เสียงปิดตามเวลา มีร้านเดียวที่สร้างปัญหา ชาวบ้านสงสัยเส้นใหญ่หรือ? ผกก.สภ.เมืองโคราช ตรวจสอบด่วน...

● ไร้ประโยชน์ ที่หมู่ 7 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ชาวบ้านเดือดร้อนจาก ระบบน้ำประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้ มาเกือบปีแล้ว แจ็งอบต.ที่ดูแลก็เฉย ร้องศูนย์ดำรงธรรม ก็เงียบแต่ต้องจ่ายเงินค่าบำรุงเครื่องผลิตน้ำประปาอยู่เช่นเดิม ทั้งที่ใช้งานไม่ได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ อย่าให้เงินของ ชาวบ้านต้องสูญเปล่า...

● เหตุถนนพัง ชาว บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ เดือดร้อนจากเอกชนเข้าพื้นที่ริมถนนสาย 212 ด้านตรวจคนเข้าเมือง บึงกาฬ ทำลานสต็อกหิน มีรถบรรทุกพ่วงชนหิน วิ่งเข้าออกตลอดวัน ส่งผลให้ถนนเริ่มชำรุด ทรุดตัว และเกิดปัญหาเรื่องเสียงฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้านเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขที...

[helpcenter@thairath.co.th](mailto:helpcenter@thairath.co.th)

## ทส.ย้าย ชรก. ระดับ ผอ.สำนัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีการโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ในสังกัด ทส. ทั่วประเทศ จำนวน 88 ตำแหน่ง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรุด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็น ผู้ตรวจราชการ นายจตุติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็น ผู้ตรวจราชการ นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 18 (สงขลา) เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง นายภูษิต พรหมมานพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เป็น ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นายรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทส. เชียงใหม่ เป็น ผอ.สำนักจัดการที่ดิน นายนิกร ศิริโรจนานนท์ ผอ.ทส. กระบี่ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่) นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.ทส. ราชบุรี เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) นายไพบุลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.ทส. เลย เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธัญรินทร์ ณ นคร ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็น ผู้ตรวจราชการ นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายสุพจน์ ภูรัตน์โอภา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 6 (สงขลา) นายพงศ์พิศม์ ศรียา ผอ.สบอ.ที่ 6 (สงขลา) กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 18 (สงขลา) กรมป่าไม้ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผอ.กองการต่างประเทศ สำนักปลัดทส. เป็น ผอ.สำนักวิจัยฯ นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.ทส.ยะลา เป็น ผอ.สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น) นายชิตชนก สุขมงคล ผอ.ทส.นราธิวาส เป็น ผอ.สบอ.ที่ 15 (เชียงใหม่)

สำนักปลัดทส. นายปวิช เกสวงค์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็น ผอ.กองการต่างประเทศทส. นายสวาง สุดประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) เป็น ผอ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 10 (ขอนแก่น) นายภัคดีพิงศ์ สุนทรพร ผอ.ทสจ.สตูล เป็น ผอ.ทสจ.กระบี่ นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี นายปรีชา สามารถ ผอ.ทสจ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.

ทสจ.กำแพงเพชร นายบุญเกิด รุ่งแก้ว ผอ.ทสจ.พะเยา เป็น ผอ.ทสจ.เชียงราย นายสมบุญ ธีร์บัณฑิตกุล ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ นายบุญช่วย อรรถวรรณ ผอ.ทสจ.เพชรบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ตราด นายสมเกียรติ สุสันฑลทอง ผอ.ทสจ.สระบุรี เป็น ผอ.ทสจ.นครราชสีมา นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผอ.กองการบิน เป็น ผอ.ทสจ.นครสวรรค์ นายสุชาติ คงสำเร็จ ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.ทสจ.ปทุมธานี นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.ทสจ.สกลนคร เป็น ผอ.ทสจ.มหาสารคาม นายครรจิต ศรีนพวรรณ ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ระยอง นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.ทสจ.สงขลา นายชายชาญ เตโชทินกร ผอ.ทสจ.ระยอง เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ นายโกเมศ พุทธสอน ผอ.ทสจ.ปทุมธานี เป็น ผอ.ทสจ.สระบุรี นายจุมพฏ ขอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.ราชบุรี

นายอนุกุล วงศ์ใหญ่ ผอ.กองเทคโนโลยีกรมทรัพยากรธรณี เป็น ผู้ตรวจราชการ นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) เป็น ผอ. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)